

**บ้านปูแถลงผลประกอบการรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2544
เข้าถือหุ้นตรงในกลุ่มอินโดโคลและเพิ่มการลงทุนในแหล่งทรูบาอินโด**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) – บ้านปูแจ้งผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2544 มีผลกำไรสุทธิ 218 ล้านบาท โดยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวมมาจากธุรกิจถ่านหิน ดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนในแหล่งอินโดโคล (Indocoal) และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ส่งผลให้บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการบริหารแหล่งถ่านหินคุณภาพดีที่มีปริมาณสำรองถ่านหิน 175 ล้านตันได้อย่างเต็มที่

นายฉันทน์ วงศ์สกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายระวี คอศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2544** (1 กรกฎาคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) ว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 218 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.34 บาทต่อหุ้น เนื่องจากในปีที่แล้วมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เดอะ โคอเจนเอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,636 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องมาจากการสิ้นสุดสัญญาขุดขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากรายได้ทั้งหมดแบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหิน 2,213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 รายได้จากการรับจ้างขุดขนดินและถ่านหินให้กับ กฟผ. 102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายรวม ลดลง 533 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายแร่อุตสาหกรรม 170 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการท่าเรือ 83 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการอื่น 68 ล้านบาท

บริษัทฯ มียอดขายสุทธิและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นหลักจากการจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งเป็นผลมาจากแหล่งผลิตของ บริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มปริมาณการผลิตและจำหน่ายทั้งภายในประเทศอินโดนีเซีย และส่งออกไปยังต่างประเทศ

สำหรับปี 2545 บริษัทฯ มีแผนงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยบ้านปูได้แปลงหนี้เงินกู้ยืมที่ให้แก่เซ็นทรัลลิงค์ (Centralink) เป็นหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหารเซ็นทรัลลิงค์และเหมือง 4 แห่งรวมเรียกว่าอินโดโคล (Indocoal) ซึ่งมีปริมาณสำรองถ่านหินรวมประมาณ 175 ล้านตัน และนับเป็นแหล่งที่มีความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพและความมั่นคงด้านปริมาณสำรองถ่านหินของบ้านปู

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในแหล่งถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แหล่งในกลุ่มอินโดโคคัล เป็นร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด และบริษัทฯ จะได้สิทธิในการบริหารเหมืองถ่านหินดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาเหมืองได้อย่างเต็มที่ เมื่อรวมกับแหล่งถ่านหินที่บริษัทฯ มีอยู่เดิมในประเทศอินโดนีเซีย การเข้าไปลงทุนและดำเนินการแหล่งถ่านหินของบริษัทฯ จะรวมเป็นทั้งหมด 6 แหล่ง ทำให้บริษัทฯ มีปริมาณสำรองถ่านหินรวมประมาณ 255 ล้านตัน และมีสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับสากลสูงขึ้น

สำหรับธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในการยื่นประมูลซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าระยองเอนเนอจี จากบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) (ทีพีไอ) และได้รับเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิในการเจรจาขั้นสุดท้าย (Preferred Bidder) ในเงื่อนไขของข้อเสนอและสัญญาต่างๆ โดยละเอียด ซึ่งถ้าผลการศึกษาเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จึงจะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้างดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 ให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของคนต่างด้าวจากไม่เกินร้อยละ 30 เป็นไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งจะช่วยให้สภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ ทั้งในกระดานต่างประเทศและกระดานในประเทศ และเป็นผลดีต่อหุ้นของบริษัทฯ ในภาพรวมอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2694 6783-4

หมายเหตุ ** เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี จาก 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน เป็น 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2544 และรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี